

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.18 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.15-30.25

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.18 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 30.22 แนวโน้มแข็งค่า จากบอนด์ยีลด์ของสหรัฐที่ปรับลดลงทุกอายุกุดตันดอลลาร์ บวกกนง.มีท่าทีคงนโยบายการเงินหนุนบาทแข็งค่าตลอดวันนี้ 30.15-30.25

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.18 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทมีประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเรื่องนโยบายการเงิน คือ เรื่องการเมือง เห็นได้จากในช่วงวันศุกร์ที่สามารถกุดตันให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว

\*เชื่อว่าความผันผวนอาจลดลงบ้างในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการประชุมกนง.รออยู่ในวันพุธ แต่ในระยะถัดไปเชื่อว่าประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงจะกลับมากุดตันให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้อีกครั้ง

\*ด้านตลาดเงินในวันนี้สกุลเงินฝั่งเอเชียน่าจะได้รับแรงหนุนจากภาพตลาดที่คึกคัก และบอนด์ยีลด์ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงทุกอายุ กุดตันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

\*และประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ คือ การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย (กนง.) แม้ทั้งหมดมีที่ท่าทีจะ "คงนโยบายการเงิน" ตามเดิมเป็นแรงหนุนให้เงินแข็งค่าต่อ แต่ก็ต้องระวังว่าทุกธนาคารกลาง มีความสามารถที่จะ "ผ่อนคลาย" นโยบายทางการเงินลงได้ตามความเร่งด่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจ

\*คาดการณ์เงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.15-30.25 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 30.00-30.50 บาท/ดอลลาร์

\*สำหรับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) จากข้อตกลงการค้าในเบื้องต้น (Phase I) ระหว่างสหรัฐและจีน อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 ของสหรัฐกลับร่วงลงมาปิดทรงตัว เนื่องจากนักลงทุนจะไม่มั่นใจ เมื่อเนื้อหาในข้อตกลงไม่ได้ให้ข้อมูลมาก ต่างจากการลงทุนในฝั่งยุโรปที่ปรับตัวขึ้น ทั้ง Euro Stoxx50 ที่บวก 0.67% และ FTSE100 ของอังกฤษที่ปรับตัวขึ้นถึง 1.1% จากผลเลือกตั้งที่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.13 วันศุกร์ 96.74

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 6,946.63 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,126.30 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.183 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้